
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๒ 
ครั้งที ่ ๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง)   

วันพุธที ่ ๒๕  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๓  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิด
ประชุม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายชลน่าน  ศรีแก้ว  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดน่าน  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  (พลเอก ชัยชาญ  
ช้างมงคล)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางมนพร  เจริญศรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครพนม  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  (นายสมศักดิ์  
เทพสุทิน)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  โดย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  เป็นผู้ตอบ 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  พัฒนาขุดลอกแหล่งน้ าห้วยอีแร้ง  บ้านหนองทุ่ม  
ต าบลสว่างแดนดิน  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายทรงศักดิ์  ทองศรี)   ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายศราวุธ  เพชรพนมพร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การย้ายเรือนจ ากลางอุดรธานี  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม  (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)  เป็นผู้ตอบ 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๒ – ๓  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕  ปีที ่ ๒  ครั้งที่  ๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายศิริพงษ์  รัสมี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การปรับปรุงถนนดินลูกรังให้เป็นยางมะตอย 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๑๑  พฤศจิกายน   
๒๕๖๓  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายทรงศักดิ์  
ทองศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้  ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  ปฏิบัติหน้าที่ต่อ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายจารึก  ศรีอ่อน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดจันทบุรี  พรรคพลังท้องถิ่นไท   เรื่อง  การขออาชญาบัตรส ารวจเหมืองแร่   
จังหวัดจันทบุรี  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  (นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ)  
เป็นผู้ตอบ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ความคืบหน้าในการแก้ไขและจัดโครงข่ายรอง
ของระบบคมนาคมในฝั่งธนบุรี  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 
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อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๖  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่บ้านหนองกระบอก – บ้านโคกแก้ว  ต าบลนาแก้ว  อ าเภอโพนนาแก้ว   
จังหวัดสกลนคร  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  
ครั้งที่  ๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ถาม  
นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  (นายสมศักด์ิ  เทพสุทิน)  ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการจราจรถนน
ประชาสงเคราะห์  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  
เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดสุรินทร์  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของช้างในช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การใช้ที่บริเวณริมทางของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสิมันต์  โรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ปัญหาปากคลองตื้นเขินจนชาวบ้านไม่สามารถ
ประกอบอาชีพประมงได้  ถาม  นายกรัฐมนตรี   

กระทู้ถามในล าดับที่  ๔ – ๕  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
(นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
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๖. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอทราบการปรับโอนย้ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรี 
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไป
ตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพุธที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๗๐ 

๗. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การสร้างฝายชะลอน้ า  ล าห้วยวังหิน  ต าบลเจริญศิลป์  
อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ 
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพุธที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๓   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้
ที่ประชุมรับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา  ดังนี้ 

๑. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันจันทร์ 
ที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน  กสทช.  
ประจ าป ี ๒๕๖๒  และรายงานการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
กสทช.  ส านักงาน  กสทช.  และเลขาธิการ  กสทช.  ประจ าป ี ๒๕๖๒ 

๒. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที ่  ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั ้งที ่สอง)   
วันอังคารที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ได้พิจารณารับทราบรายงาน  จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ 

 (๑) รายงานประจ าปี  ๒๕๖๒  ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 (๒) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๖๒  ขององค์การกระจายเสียง 
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (ส.ส.ท.) 

๓. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๔  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันอังคาร 
ที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ได้พิจารณารับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย  
ประจ าป ี พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ   ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุม 
เห็นชอบ  คือ 

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางปิยะศิริ   นาโคศิริ  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายสรร  สุนทรธนากุล 

๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนา 
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ 
ระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายสุรสิทธิ์  วงศ์วิทยานันท์   เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ 

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสาร 
สิทธิในที่ดิน  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน  
นับตั้งแต่วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
ครั้งที่  ๑  เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๒๗  ถึงวันอาทิตย์ที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ตามล าดับ  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๑)  
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ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่  ๒  โดยเริ่มต้นด้วย 
ชื่อร่าง  ค าปรารภ  แล้วเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่  ๓  เพื่อเสนอวุฒิสภา
พิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ  ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการฯ  เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป   

๒. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา  กัญชง  และกระท่อมอย่างเป็นระบบ  ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๒) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต 
ให้  นายสกล  กิตติ์นิธิ  นายอ านาจ  สุนทรธรรม  นายไพศาล  การถาง  นายธีระศักดิ์  
แสนวรางกุล  นางสาวภิญญาพัชญ์  ศันสนียชีวิน  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ชาญยุทธ  พวงก าหยาด  
นางสาวอุไรวรรณ์  สิริวัฒนาถาวรชัย  และนายชนิสร์  คล้ายสังข์  ที่ปรึกษาประจ า
คณะกรรมาธิการ  เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชาอย่างเป็นระบบ  และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา 
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชงอย่างเป็นระบบ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการฯ  และกรรมาธิการฯ  ได้เสนอรายงาน   
มีสมาชิกฯ  อภิปราย  จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ได้สั่งเลื่อน 
การพิจารณารายงานดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๔๔  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม                                                                                                
โทร.  ๐  ๒๒๔๔  ๒๓๗๓  
โทรสาร  ๐  ๒๒๔๔  ๒๓๗๒ 
www.parliament.go.th  
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ   

เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ  จ านวน  ๑  ฉบับ  คือ 
- ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   
 

**************************** 

 


